



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๒๓๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักไร้โลก”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๖๗๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๘๗๒๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้น้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มาปรับใช้ ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักไร้โลก” เพื่อให้โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดภัย โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือชุมนุม/ชมรม ตามความเหมาะสม และบริบทของสถานศึกษา รวมทั้ง ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีถังขยะเปียกหรือบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ แทนปุ๋ยเคมี เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดไปถึงการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยและการแยกขยะเปียกโดยจัดให้มีถังขยะเปียกหรือบ่อปุ๋ยหมัก ตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักไร้โลก” เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักไร้โลก” และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัว ควบคู่กับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนไปสู่ระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สมควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนของตน โดยอาจกำหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอความร่วมมือ

/จังหวัดแจ้ง...

จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามามีส่วนร่วม  
ดำเนินกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนของนักเรียน โดยอาจกำหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่ง  
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th